

'มท.1' ยันให้เอกชนเช่าที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพวกอีก 5 คน คือ นายสุวิทย์ มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประทีป กิรติเรชา อธิบดีกรมที่ดินและอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชติ เชื้อโชติ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกำธร ถาวรสถิตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการจังหวัดขอนแก่น และ จ.ส.อ.อดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน อดีตนายก อบต. บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กรณีอนุมัติให้บริษัทเอกชนเช่าใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าชุมชนโคกห้วยเม็ก ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน เพื่อหากำไรมาแบ่งปันกันในกลุ่มผู้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใด

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การอนุมัติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ขัดหรือแย้งต่อคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายของรัฐบาลเสียเอง เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกอบประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2545 และกฎหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ขอรอดูท่าที ป.ป.ช.และ พล.อ.อนุพงษ์ก่อนว่า จะดำเนินการอย่างไร หากยังเพิกเฉย จะไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนการใช้ที่ดินดังกล่าวต่อไป

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการลงนามอนุมัติให้บริษัทเอกชนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ห้วยเม็กว่า ทุกอย่างได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการทำประชาพิจารณ์ในระดับท้องถิ่นผ่านระดับจังหวัด ผ่านกรมที่ดินมาถึงระดับกระทรวง โดยผ่านรองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยพิจารณาตามที่เสนอขึ้นมา

“ถ้าจะไม่อนุมัติก็ได้ แต่ต้องมีเหตุผลว่า ทำไมถึงไม่อนุมัติ ส่วนใหญ่ที่จะไม่อนุมัติคือ มีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ผมมั่นใจข้าราชการในระดับนโยบายของกระทรวงว่า ไม่นินอกมีใน ไม่มีการทุจริต ซึ่งขั้นตอนประชาพิจารณ์ก็มีการเปิดเผย หากใครมีข้อคัดค้านก็ควรแสดงตัวตั้งแต่ตอนนั้น การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอให้เป็นการเฝ้าดูด้วยความสุจริตใจ” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว